

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสนามคลี
อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งรถถอน เครื่องเสียง เต็นท์เวที ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 105 ข้อที่ 1)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งรถถอน เครื่องเสียง เต็นท์เวที ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 124 ข้อที่ 2)</p>		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งหรือถอน เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 124 ข้อที่ 1)